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Árum saman hefur ákveðinn hópur verið heimilislaus, barnafjölskyldur, öryrkjar og  eldri 
borgarar sem ekki hefur verið hægt að útskrifa af sjúkrastofnunum vegna húsnæðisleysis. 
Fjölmörg dæmi eru um að fólk með geðraskanir hafi nánast verið á götunni, gistandi hér og 
þar og fengið að halla höfði hjá vinum og ættingjum nótt og nótt. Af hverju hefur þessu fólki 
ekki verið útvegað þak yfir höfuðið í öll þessi ár? Nú ætlar Reykjavíkurborg að taka það 
hlutverk að sér að setja upp sérstaka neyðarmóttöku sem byggir á því að allir þeir sem eru í 
húsnæðisvanda geta leitað beint þangað og þeim verði skaffað húsnæði til næstu mánaða. 
Borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst vont til þess að vita að farald þurfti til, til að 
borgarmeirihlutinn ætti samtal við félagsmálaráðherra um að koma öllum undir þak. Á öllum 
tímum hefði borgarstjóri getað haft frumkvæði að því að gera samkomulag við ríkið um lausn 
sem þessa en gerði ekki. Flokkur fólksins óskar svars við spurningunni, af hverju var ekki 
gripið til þessa ráðs fyrir löngu á sama tíma og andvara- og sinnuleysi borgaryfirvalda 
gagnvart heimilislausum og fátæku fólki er gagnrýnt þegar kemur að húsnæðismálum. Ljóst 
er að vel hefði verið hægt að hjálpa öllum heimilislausum á landsvísu óháð lögheimili hefði 
áhugi verið fyrir hendi.


